



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุเพียง โทร.๐ ๕๕๖๐ ๑๑๖๖ - ๑๖๘ ต่อ ๑๐๓

ที่ นน ๐๐๓๒.๓๐๑.๓/ ๒๐

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุเพียง

ตามที่ โรงพยาบาลกุเพียง ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อรับการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ นั้น

เพื่อให้การจ้างเหมาบริการบุคคลดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด จึงขออนุมัติเผยแพร่ประกาศโรงพยาบาลกุเพียง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อรับการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ เพื่อขึ้นเว็บไซต์ ของหน่วยงานโรงพยาบาลกุเพียง www.phuphianghospital.com ให้กับหน่วยงานและบุคคล ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๑/๑๕

(นายนิติพล เก้าวคำ)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล

- เห็นควรเผยแพร่เป็นระยะ วัน

ตั้งแต่วันที่ มีนาคม ๒๕๖๓

- เห็นควรอนุมัติ

(นายอนุสรณ์ ทหารตะ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คำสั่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุเพียง

อนุมัติ

(นายวิทย์ มงคลวิสุทธิ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุเพียง



ประกาศโรงพยาบาลกุเพียง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์

ตามประกาศโรงพยาบาลกุเพียง ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๘
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างเหมาบริการ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง
ผู้ช่วยทันตแพทย์ ได้เสร็จสิ้นระยะเวลาการรับสมัครแล้ว โรงพยาบาลกุเพียง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ และ
กำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในครั้งนี้ หาก
ปรากฏภายหลังว่า มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร
ถึงแม้ว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ รายนั้น จะเป็นผู้ได้รับการเลือกสรร ก็จะไม่สิทธิได้รับการจ้าง
เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งที่สมัครคัดเลือกในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิทย์ มงคลวิสุทธิ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุเพียง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ โรงพยาบาลภูเพียง
แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลภูเพียง ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล	วัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
๑	๐๐๑	นางสาววรรณกนก อุตมา	๑. วันที่ ๒๓ มีนาคม พศ. ๒๕๖๓
๒	๐๐๒	นางสาวกชกร อนุรักษ์มณเฑียร	ประเมินสมรรถนะ โดยการสัมภาษณ์
๓	๐๐๓	นายจักรภัทร ใจแหลม	เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
๔	๐๐๔	นางสาวปราณสุดา เงินปัน	๒. สถานที่ประเมินสมรรถนะ ห้องประชุม ชั้น ๒
๕	๐๐๕	นางสาวจิรัชยา สิงห์ไชย	โรงพยาบาลภูเพียง

ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

- ผู้เข้ารับการประเมินฯ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
- ผู้เข้ารับการประเมินฯ ไปถึงห้องประเมินภายหลังจากเวลาที่กำหนดไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน